

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH **Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022**

Thực hiện Kế hoạch số 4467/KH-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025; Căn cứ chương trình công tác năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 cụ thể, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở KH&CN được quy định tại Kế hoạch số 4467/KH-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025.

Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khoa học và công nghệ triển khai ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu

Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo chất lượng, tư vấn cho các doanh nghiệp đầy đủ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp.

Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ phải gắn với nội dung, nhiệm vụ các phòng, đơn vị giúp các doanh nghiệp tiếp cận, đăng ký, lập hồ sơ, hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

II. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

Phấn đấu năm 2022 tư vấn, hướng dẫn để phát triển, cấp giấy chứng nhận cho 5 doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (nâng tổng số doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh lên 18 đơn vị).

Phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầy đủ các lĩnh vực: Điện, tự động hóa, cơ khí chế tạo; vật liệu xây dựng; sản xuất, chế biến nông nghiệp sạch; dược phẩm; sản xuất thuốc thú y; nước sạch; chế biến thực phẩm, nông lâm thủy sản...

Hỗ trợ các doanh nghiệp về áp dụng hệ thống chất lượng, sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn; xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận đăng ký các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Các giải pháp thực hiện

Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn, khảo sát các doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến xây dựng, hoạt động của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ ươm tạo công nghệ.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức khảo sát các doanh nghiệp xem xét hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đồng thời, tiến hành gỡ gỡ các doanh nghiệp trao đổi, tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổ chức đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, hoạt động doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thông tin về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ; kiến thức về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ tiếp cận, tham gia các đề án, chương trình khoa học và công nghệ quốc gia để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (Kinh phí từ nguồn vốn của Trung ương và nguồn đối ứng của doanh nghiệp).

Hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học và công nghệ áp dụng hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.

Tổ chức tuyên truyền; tiếp nhận hồ sơ đăng ký, hướng dẫn hỗ trợ và hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

Tham mưu khảo sát, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ đủ điều kiện để hướng dẫn doanh nghiệp; tổ chức thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổ chức hướng dẫn hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu; hỗ trợ ươm tạo... đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan để xác nhận hồ sơ, đề nghị thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các quy định hiện hành.

Tham mưu đổi mới quy trình, trình tự tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo hướng nhanh, gọn và đảm bảo chặt chẽ, chất lượng theo quy định. Làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Phòng Quản lý Khoa học cơ sở và Sở hữu trí tuệ

Chủ trì, phối hợp với phòng quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ tham mưu hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, thương hiệu sản phẩm; công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm từ kết quả khoa học và công nghệ.

3. Phòng Quản lý Khoa học

Tham mưu lựa chọn các kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và nhân rộng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đáp ứng thực tiễn trong sản xuất và đời sống của các doanh nghiệp để hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hướng dẫn các doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận với các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm mới để hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chủ trì, phối hợp với phòng quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ tham mưu hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học và công nghệ áp dụng hệ thống công cụ quản lý tiên tiến, giải thưởng chất lượng, sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.

Khảo sát, lựa chọn để hỗ trợ 1-2 doanh nghiệp khoa học và công nghệ áp dụng hệ thống công cụ quản lý tiên tiến (ISO); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S.

5. Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ

Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ tham mưu xây dựng tin bài, chuyên trang, chuyên mục về doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên công thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ; Kết hợp với các hội nghị quảng bá, trưng bày các sản phẩm của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học và công nghệ về thông tin khoa học công nghệ; hỗ trợ tham gia các chợ thiết bị công nghệ, sản giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ.

6. Văn phòng Sở

Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa; chủ trì với các phòng, đơn vị hướng dẫn lập hồ sơ thanh quyết toán hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022. Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, QLCN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình